

SẮC GIỚI TÂM LINH

SAGIANG

I.- KHI CHẾT LINH HỒN CON NGƯỜI (TÂM LINH) VỀ ĐÂU?

Đời sống con người quá ngắn ngủi trên dưới 100 tuổi, so với địa cầu chỉ là 1 phần triệu của giây, thời những người chưa tỉnh ngộ cứ cho rằng mình sống trường thọ hơn loài động vật trên địa cầu, nhưng thật ra, tuổi thọ còn thua kinh ngư, rùa, rắn, khổng tước, đại bàng điểu. Họ cứ lặn hụp trong quyền lợi mà quên đi “Cái già sòng sọc nó hồng theo sau”, tới chừng đó mới giật mình nghĩ tới của cải, tiền tài danh lợi có ra gì, khi chết rồi hai bàn tay trắng khi mới chào đời, vẫn trắng tay khi xa lìa nhân thế, nên vội vã lo bố thí, tạo phước thiện hầu mong mang được thiện quả về âm cảnh và tái sinh kiếp được hưởng nhờ. Họ có ngờ đâu ác quả họ đã tạo trong suốt cuộc đời tranh đấu giành quyền lợi, tiền tài, danh phận, họ đã ám hại nhiều người khác để vươg lên, có khi sát nhân nữa. Đây là cái vòng lẩn quẩn của con người mê muội, chưa thức tỉnh. Âm cảnh thường được con người truyền đạt nhau, nhưng nó ở đâu? Trong lúc pháp sư chuyển người đồng đi thiếp, tìm lại thân nhân quá vắng ở Âm cảnh, đã gặp thân nhân quá vắng đang ở trong Âm cảnh với nhiều tầng khác nhau, nói chuyện chào mừng và đi tiếp nhiều tầng cho đến khi đúng nhu cầu người cần tìm để trao đổi nhiều chuyện bí ẩn, để khi về dương thế người đồng thiếp thuật lại đúng y trang những bí ẩn của người thân cần thu nhận, chứng minh có cõi Âm, nhưng khi hỏi pháp sư cõi âm ở đâu? Chỉ trả lời ở Âm phủ do Thập điện Minh vương điều hành! Thật là khó hiểu Thập điện Minh vương ngự trị ở đâu? Cũng chỉ trả lời ở Âm phủ!

Theo huyền học dẫn giải có lý hơn, khoa học chưa chứng minh được! Cõi Âm hay Âm phủ là cõi Sắc giới của địa cầu, nó ngự trị trong bầu khí quyển của địa cầu, tức khoảng không gian của các quốc gia, còn rộng lớn nhất ở các Đại dương: Thái bình dương, Đại tây dương, Ấn độ dương, Nam băng dương và Bắc băng dương. Bầu khí quyển, hay cõi Sắc giới chia ra làm 10 tầng với nhiều khoảng không gian của mỗi địa phương hay hải cảnh, tức là từng khu vực của mỗi không gian, như hiện nay có 256 khu vực trên toàn thể bầu khí quyển địa cầu, thành ra có 256 cõi âm, tức là có 256 cõi Sắc giới tâm linh, điều hành do các tiểu thủ lĩnh, tất cả đều lệ thuộc vào Sắc giới tâm linh, Đại thủ lĩnh. Điều hành công việc tiếp nhận các tâm linh (linh hồn vạn vật thông thường nhất là đại động vật và con người). Như vậy tâm linh vạn vật khi chết đều quy hoàn về Sắc giới nhận siêu tần điện số, chờ đợi kiếp lai sinh.

II.- SẮC GIỚI TÂM LINH GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO VÀ ĐIỀU HÀNH RA SAO?

Sắc giới bao bọc quanh địa cầu từ mặt đất lên tới màn ORION gồm có 10 tầng bao gồm 6 bậc tâm linh về an vị : bậc thấp nhất là bậc A tý chứa dựa những Tâm linh (linh hồn) quá tràn đầy ác nghiệp, không có chút nào thiện nghiệp tức là 100% nghiệp quả. Các vong linh bậc này hiện nay tràn lan quá nhiều đèn nghiệp quả từ ngàn năm cho hết tội lỗi ác nghiệp, mới được chuyển sang bậc thứ nhì chứa toàn nợ quý, tức là các vong linh ác nghiệp nhiều 80% nghiệp quả, phải chịu đói khát, chui rút trốn tránh ánh thái dương, chỉ ban đêm mới được di chuyển, đèn nghiệp quả một thời gian mới được chuyển lên bậc thứ ba chứa toàn vong linh ác nghiệp 60% nghiệp quả, mệnh danh bậc súc sanh, phải chịu tái sinh kiếp ra loài thú vật tùy nghiệp quả sau khi được xếp vào siêu tuần điện số súc sanh. Bậc thứ tư chứa vừa các vong linh có ác quả 40% nghiệp quả, nhận siêu tuần điện số tái sinh kiếp thành nhưn nghèo khổ, lao động chân tay vất vả. Bậc thứ năm chứa vừa những vong linh có thiện quả 20% nghiệp quả, nhận siêu tuần điện số tái sinh kiếp thành nhưn lao động trí thức, Tới bậc thứ sáu lại chia ra 5 hạng : Hạng có thiện quả 100% nghiệp quả, những vong linh này nhận siêu tuần điện số tái sinh kiếp giàu có và sung sướng. Hạng có thiện quả 120% nghiệp quả nhận siêu tuần điện số tái sinh kiếp sang trọng quyền quý. Hạng có thiện quả 140% nghiệp quả nhận siêu tuần điện số Bác học, Tướng lãnh, Cấp lãnh

đạo quốc gia. Hạng 160 % thiện quả sẽ được thăng thưởng hoàn toàn an lạc vào cõi trời Phạm thiên, Vô sắc giới, an nhàn tự tại cho đến khi hết thiện quả mới trở về Sắc giới lãnh siêu tuần điện số, phước lộc thọ, tùy công nghiệp. Hạng cuối cùng là những bậc chân tu có thiện quả 180% đắc đạo quả đương nhiên thăng hoa về Thượng giới. Xuyên qua vận hành này, chúng ta nhận thức được Sắc giới rất đa đoan điều ngự 256 vùng khu sắc giới liên tục 24/24 không ngừng nghỉ, mà còn công minh chánh đại không thiên vị ai cả. Chúng điều hành ra sao?

Khi con người lìa như thế trải qua nhiều giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên tuần tự các tụ điểm luân xa rút ra ngoài từ Ngũ mạch luân xa, cơ thể lạnh dần từ tay chân, đến Ngũ hạch luân xa, cơ thể lạnh dần lên tới vực đan điền, tiếp theo Ngũ tạng luân xa, khiến cho hơi ấm không còn nữa, đến Ngũ bộ luân xa, hoàn toàn lạnh toàn thân đổi ra màu trắng bạch, khi Ngũ chỉ luân xa rút ra là ngón tay và ngón chân cứng lại mất hết sinh lực, kế tiếp Ngũ quan luân xa đi là không còn tri giác gì hết và cuối cùng Ngũ lĩnh luân xa lìa thân xác và tập trung các luân xa làm thành cái Phách bao quanh thi thể. Đến lúc này như lực điện hoàn toàn mất hết, tới phiên Tâm linh xuất ra tối om trên đường chui ra hà đào thành vượt thoát vào sắc giới. Vào đây nó bị tiềm thức mang nghiệp quả nhiều ít mà phân định ngôi vị nó ở 10 bậc trong Sắc giới tùy theo nghiệp quả ác nhiều thời nặng nề ị ạch ở các tầng thấp, còn thiện quả nhiều nhẹ nhàng thăng lên cao. Việc thực thi án lệnh này do tự Tâm linh theo đúng quy luật của Tiềm thức, cho nên chúng ta có thể gọi Tiềm thức là quan Toà lương tâm tự xử lấy bản án cho cá nhân. Khi đã an định ngôi bậc, đương nhiên Sắc giới Tâm linh chiếu rọi siêu tuần điện số đúng theo án lệnh Tiềm thức đã thực thi. Từ đó Tâm linh an nhiên chờ đợi siêu tuần điện số thích nghi rút đi gia nhập vào nơi phát tuyến tạo ra điện lực cho phôi thai, tức là tạo cuộc sống mới, và lần hồi tạo ra bào thai. Tại sao có người chết đi còn sống lại được, là vì Ngũ tạng luân xa còn vương bận do một trục trặc bởi nhiều nguyên nhân: Tim còn ấm nghĩa là còn giữ nội lực điện, Ngũ quan luân xa còn nghe tiếng khóc than của thân nhân nên vương bận hồng trần, cố gắng hồi phục tạo nhân lực điện mạnh trở lại, công quả còn vương mắc chưa hoàn tất, khiến cho Tâm linh phải ở lại. Chúng ta tuy đã thấy tắt thở, nhưng Ngũ quan luân xa chưa xuất phát vẫn còn báo cáo, những cảm giác khiến Tâm linh người chết đau đớn lắm, luyện tiếc thế sự phải bắt buộc bỏ hết. Nếu chúng ta hiểu điều này rõ ràng, nên thành tâm niệm Phật, niệm kinh để Tâm linh người chết ra đi an nhàn thư thái hơn. Đặc biệt tử thương, tan xác, hay tử nạn đột ngột, Tâm linh phải rời khỏi một lượt với thất phách (7 Luân xa) không có triệu chứng kéo dài từ 4 giờ đến 12 giờ trước khi thật sự chết. Riêng những vị xuất thần thức chu du, thân xác nằm đó từ nhiều ngày không phải chết thiệt. Cho nên mới có chuyện Lý Thiết Quả tu tiên đắc đạo quả xuất thần thức chu du, dặn đệ tử canh chừng đừng chôn, để về nhập xác lại. Đệ tử chăm sóc chu đáo nơi hang núi, nhưng mẹ chết được báo cáo về lo tang lễ, anh ta lo ngại trong lúc vắng mặt, đã thú ăn mất xác, nên đem chôn gấp rút, chạy về lo tang lễ cho mẹ và cư tang báo hiếu. Một thời gian sau Tâm linh Lý thiết Quả về kiểm xác không có, tìm ra ngôi mộ, thời thi thể đã phân hoá, không thể nhập vào được, bay dật dờ gặp xác người ăn mày tàn phế mới chết, hồn về Sắc giới vội nhập vào cho kịp thời gian tính, sống lại mang thân xác tàn phế què quặt, đành chịu thôi, tiếp tục tu hành thành tiên đứng đầu Bát tiên nơi Đông hải. Tâm linh về cõi Sắc giới thọ lãnh siêu tuần điện số, còn thất phách bao quanh thân xác cho đến khi thoái hoá hết, chúng mới hoàn toàn tan biến mất.

III.- SẮC GIỚI THỂ HIỆN HUYỀN BÍ TÁI SINH KIẾP

Chúng ta thấy sắc giới gồm 10 tầng trong bầu khí quyển địa cầu, tức nhiên phải chịu ảnh hưởng khí hậu và vận chuyển của gió và mây, nhứt là các tiếng động phi cơ phản lực ngày đêm rền rĩ, cùng các vệ tinh, các phi thuyền, các hoả tiễn, nhưng lại không xê dịch chút nào cả. Chính người đi thiếp về báo cáo, các ngôi vị trong Sắc giới vẫn an nhiên tự tại. Tại sao vậy? Vì Tâm linh quá bé nhỏ (một phần triệu Mui mà một Mui = một phần triệu ly) vậy chúng vẫn an nhiên tự tại là lẽ dĩ nhiên. Còn Siêu tuần điện số là loại gì? Chúng ta đã biết Tâm linh có vi tử phụ Ngũ năng, trong đó có điện năng. Khi về Sắc giới không còn thân xác, nên không còn nhân lực điện nữa, mà tâm linh phải sử dụng ngũ năng để an vị theo bậc Sắc giới quy định theo nghiệp quả thiện ác mà Tiềm thức đã thực thi. Lúc bấy giờ Sắc giới tùy theo

nghiệp quả ấn định mà ban phát cho siêu tuần điện số lưu trữ trong ngũ năng. Đặc biệt khi tinh trùng phối hợp với noãn sào chạm nhau giữa nhị nguyên điện: dương điện ở tinh trùng và âm điện ở noãn sào, tạo ra một tia quang điện tuyến mang siêu tuần điện số đúng theo số mạng của tái sinh kiếp nơn, do Sắc giới quang minh xét luận theo siêu tuần điện số đã ban phát cho Tâm linh khi đã an vị, thế là tia siêu tuần điện số tung lên Sắc giới thu hút siêu tuần điện số thích nghi kéo Tâm linh xuống hội nhập với nơi xuất phát tia siêu tuần điện số tạo ra tái sinh kiếp bằng phôi thai, chỉ có Tâm linh với 24 cặp nhiễm thể phân định Nam thai hay Nữ thai. Huyền bí học thấu đạt nguyên tắc này rất chính xác, trong lúc khoa học chưa minh thị được. Như vậy Tâm linh đã trở lại tái sinh kiếp vẫn để Tiềm thức mang theo tất cả nghiệp quả Thiện Ác đúng 100% không thể chối bỏ được. Ở Bậc Sắc giới thứ sáu có tới 5 hạng khác nhau do nơi nghiệp quả, riêng những Tâm linh được lên Vô sắc giới (Cảnh trời Phạm Thiên hay Thiên đình) tuy chưa nhận siêu tuần điện số là do chưa bị Tái sinh kiếp mà an hưởng tiêu điều một thời gian cho đến khi hết thiện nghiệp, mới phải trở về Sắc giới nhận siêu tuần điện số chờ đợi tái sinh kiếp. Còn những tâm linh được nhiếp độ về Cực lạc quốc, nếu cố gắng tu tập sẽ vinh thăng lên hàng cao hơn nữa không luân hồi. Những vị tu hành đặc đạo quả, vinh thăng lên Thượng giới thoát vòng tục luy, miên viễn thăng hoa lên A la hán, Bồ tát, Bích chi Phật và Phật qua: đầu tiên ở Cửu phẩm Liên hoa, Hữu tướng giới, tu tập trải qua chín tầng với quả vị A la hán, thăng hoa lên cung Đạo Lợi của Vô tướng giới, vinh thăng lên hàng Bồ Tát. Tiến trình thăng hoa lên cung Đâu suất của vô tướng giới vinh thăng lên Bích chi Phật và cuối cùng, thăng hoa lên cung Phi vô tướng giới đạt quả vị Phật và quý vị Phật còn vinh thăng lên hàng Giáo chủ Vũ trụ ngự trị Hư vô giới của các Vũ trụ thành hình cho tới giai đoạn Hoại và Không, tất cả đều trở về nguyên tử nguyên thủy ở Hỗn nguơn khối. Chu kỳ mỗi Vũ trụ tùy theo năng lực có thể từ 140 tỷ năm đến 240 tỷ năm (Tạm tính theo thời gian tính của Địa cầu). Hiện nay đang có 7 vũ trụ sinh động trong thiên nhiên, và hỗn nguơn khối vẫn còn nhiều nơi chưa tác động, hay đang thu hồi các nguyên tử của vũ trụ Hoại Không trở về. Như thế cuộc sống con người đã quy định từ lúc mới tượng thành phôi thai, cho nên quý Ngài thượng đing khuyên răn nên tạo thiện nghiệp để có thành quả vị cao, chúng ta phàm phu tục tử tầm kiến thức còn nông cạn làm sao thấu đạt hết huyền vi của thiên nhiên. Đời sống ngắn ngủi trên dưới 100 tuổi có là bao so với thiên nhiên tính bằng tỷ năm. Thiên nhiên đã tạo cuộc sống con người 187 tuổi rưỡi, là vì tuổi trưởng thành 25 tuổi với thất tuần rưỡi sinh thời, nhưng vì thất tình lục dục, làm giảm kỷ mà chúng ta không hay biết gì cả, cứ tha hồ chạy theo tham sân si hận tạo thêm giảm kỷ. Còn trẻ con yếu tử là do nghiệp quả tiền kiếp. Cho nên “Tử sanh hữu mạng, Phú quý do thiên” thật ra chỉ do nghiệp quả đã định sẵn nơi siêu tuần điện số. Ông Đạo Ba 264 tuổi, ông Lý Tiên Sinh 351 tuổi cho rằng thượng lão, chớ thật ra nơi Thạch xuân Cốc, Hi mã Lạp sơn, quý vị tiên phong đạo cốt tới trên 4.000 tuổi, riêng đức Chúa Jésus Christ trên 2.000 tuổi cùng nhiều vị khác từ tối thiểu 600 tuổi, có lẽ do tu luyện cao siêu thượng thặng, đâu còn ăn uống gì hết, chỉ sử dụng tiên thiên khí và hậu thiên khí mà thôi. Tiên thiên khí gồm tất cả thể hơi trong bầu khí quyển địa cầu, Hậu thiên khí là toàn thể các tinh chất trong đất đá. Thực vật rút hậu thiên khí tạo ra nhựa nguyên, đưa lên lá hấp thụ tiên thiên khí tạo ra nhựa luyện nuôi dưỡng toàn thân cây, tạo ra hoa quả và hạt bào tử, chớ động vật và con người không thực hiện được, phải lấy thực vật đã có sẵn tiên thiên khí và hậu thiên khí sinh sống. Quý Ngài thượng đing Thạch Xuân cốc đã thành công hấp thụ tiên thiên khí và hậu thiên khí, đương nhiên sống khoẻ và đại trường thọ, như thực vật đã có nhiều đại trường sinh 4.000 đến 6.000 tuổi. Cây cỏ tiệp sinh hay thú vật tiệp sinh cũng là lẽ đương nhiên do biết phương thức hấp thụ tiên thiên khí, Đức chúa Jésus Christ đã biểu diễn ổ bánh mì và con cá chiên cho 900 tín hữu ăn no nê mà bánh mì và cá chiên vẫn còn nguyên, tức là các tín hữu đã được hấp thụ tiên thiên khí, cũng như Thạch Sanh chỉ nời cơm nhỏ bới cho 600 nạn nhân ăn no nê mà nời cơm còn nguyên.

Sacramento ngày 19 tháng 6 năm 2013

SAGIANG